

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 23 มิ.ย. 2552

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีที่ทำการศึกษา 2551

ผู้ศึกษา นายอุทัย บุปผิ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จ
รูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนการศึกษา 2 ขั้นตอน
คือ (1) การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป และ (2) การทดลองใช้ภาคสนาม
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 2 รายการคือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40
ข้อ

ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าความยาก อยู่ระหว่าง .39-.71

และค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง

.34-.78 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92 และบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 90.89/88.57 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธาตุโพหนองวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 35 คน

ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับสลาก

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ซึ่งแบ่งเนื้อหาเป็น 9 ชุดย่อย มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 90.89/88.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01